

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูณะกา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภพตรา สิมะโรจนา	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ	รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๘. อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๙. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ กรรมการและเลขานุการ และงานทะเบียน	
๑๐. ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูณะกา ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมอธิการบดี ๓๘ ราชภัฏ มีกฎหมาย ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน ๑๕ ฉบับ งานนิติการ และวิชาการควรมีการสร้างเครือข่าย จึงจะรวมทีมเครือข่ายรองอธิการบดี วิชาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งกันและกัน เช่น ๑) การแก้ไขข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒) หลักสูตร OBE ๓) Reskill โดยมีงานนิติการสนับสนุนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะให้กรรมการและเลขานุการส่งให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณา นายกสภาให้ทีม

/วิชาการ...

วิชาการนำเสนอในสภาว่าประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในส่วนใดบ้าง

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่อง

**๓.๑** รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า บัณฑิตศึกษาได้ติดตามการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยมีนักศึกษาคงค้างจำนวน ๓ คน การดำเนินการเป็นไปตามแผน และจะครบระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ๖ ปีการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๖ รายที่ ๑ จะขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายที่ ๒ จะขอสอบวิทยานิพนธ์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายที่ ๓ อยู่ระหว่างพัฒนา เค้าโครงวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตว่า นักศึกษารายที่ ๑. นางสาวพิมพ์ธิดา วัฒนพงศ์สถิต และรายที่ ๓. นางสาวณัฐชมนต์ กลัดเจริญ ตามแผนการ ดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา จะพบว่าใช้ระยะเวลาการศึกษาครบ ๖ ปีการศึกษาเต็ม ควรมีแนวทาง หรือมาตรการให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้

**มติที่ประชุม** รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยให้ปรับแก้ไขความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เป็น นักศึกษามีความประสงค์ขอ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**๓.๒** รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า บัณฑิตศึกษาได้ติดตามการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ นักศึกษานำเสนอผลงานในงานประชุม วิชาการเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงเรียนคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาทราบ

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นักศึกษาได้จัดรูปแบบ วิทยานิพนธ์ตามที่บัณฑิตศึกษากำหนดเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นักศึกษา

/ได้มา...



ได้มายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา และจะเสนอสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการอนุมัติจบตามกระบวนการต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และมอบผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำ Timeline ว่าหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีกระบวนการอะไรบ้าง เพื่อนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

**๔.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖**

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรเสียชีวิตส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) งานวิชาการจึงประชุมร่วมกันเพื่อปรับแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ได้ จึงเห็นชอบให้อาจารย์ ดร.ณัฐรูปัลลภ ญาณมโนวิศิษย์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จึงได้มีการปรับข้อบังคับ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**มติที่ประชุม** รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

**๕.๑ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)**

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยขอเพิ่ม ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา นิสัยสัตย์ คุณวุฒิ อ.ด. (ภาษาไทย) อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ๒) อาจารย์ ดร.อภิชาติ คานนนิม คุณวุฒิ ป.ด. (ภาษาศาสตร์) ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ โดยการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามที่เสนอ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

/รองศาสตราจารย์...

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะภา รักษาราชการแทนอธิการบดี เสนอให้จัดทำตารางว่าในเกณฑ์การพิจารณามีกี่เกณฑ์ ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการชุดใดบ้าง ให้สรุปปะหน้า ทำใบตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลว่ามีเกณฑ์การพิจารณา ๓ รายการ คือ ๑) คุณวุฒิ ๒) ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ด้านการวิจัย และ ๓) ประสบการณ์ด้านการสอน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา นิสัยสัตย์ และอาจารย์ ดร.อภิชาติ คานนนิม มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า ต้นสังกัดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา นิสัยสัตย์ และอาจารย์ ดร.อภิชาติ คานนนิม เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องมีเอกสารยินยอมจากคณะต้นสังกัดหรือไม่

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย (สาขา) ประสบการณ์ ของอาจารย์ ดร.อภิชาติ คานนนิม ที่เป็นเอกสารประกอบการสอน ควรตัดออก เนื่องจากไม่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการได้ ผลงานที่สามารถนับได้ คือ หนังสือ ตำรา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) การขอเพิ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา นิสัยสัตย์ และอาจารย์ ดร.อภิชาติ คานนนิม เป็นอาจารย์ผู้สอน เพิ่มแบบฟอร์มการรับทราบการเชิญผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาต่างคณะ ผ่านประธานสาขา และคณบดีต้นสังกัด

## **๕.๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน**

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน รายวิชา EC๗๐๕ ภาษาและดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ กลุ่มเรียน ๖๕๐๒๕๑๗๐๒ ผู้สอนเดิม ได้แก่ อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ ซึ่งขอเปลี่ยนอาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา นิสัยสัตย์ อาจารย์ผู้สอนร่วม แทนในรายวิชาดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ โดยการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ตามที่เสนอ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในรายวิชา EC๗๐๕ ภาษาและดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ กลุ่มเรียน ๖๕๐๒๕๑๗๐๒ จากอาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา นิสัยสัตย์ เป็นอาจารย์ผู้สอนร่วมแทนในรายวิชาดังกล่าว



### ๕.๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน รายวิชา EE๓๑๙ การบริหารหลักสูตรและการสอน การบริหารกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ กลุ่มเรียน ๖๕๐๒๕๑๑๔๐๑ และ ๖๕๐๒๕๑๑๔๐๒ ผู้สอนเดิม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน และอาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ซึ่งขอเปลี่ยนอาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม เป็นอาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี อาจารย์ผู้สอนร่วมแทนในรายวิชาดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ คณะครุศาสตร์ โดยการเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ตามที่เสนอ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า อาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี เป็นอาจารย์พิเศษจะต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ควรมีหลักฐานแนบประกอบการสอนดังกล่าว

ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา ว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหรือไม่ และหน่วยงานต้นสังกัดอนุญาต/อนุมัติให้มาสอนหรือไม่

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) อาจารย์พิเศษจะต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ควรมีหลักฐานแนบประกอบการสอนดังกล่าว

๒) ตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา ว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหรือไม่

๓) แนบเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชา EE๓๑๙ การบริหารหลักสูตรและการสอน การบริหารกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ กลุ่มเรียน ๖๕๐๒๕๑๑๔๐๑ และ ๖๕๐๒๕๑๑๔๐๒ จากอาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม เป็นอาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี เป็นอาจารย์ผู้สอนร่วมแทนในรายวิชาดังกล่าว โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา

### ๕.๔ (ร่าง) รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิจารณาร่างรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) ควรปรับรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา และเนื้อหาที่เรียนให้ละเอียด เข้มข้นครอบคลุมมากขึ้น ๒) วิชาเรียนระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่ควรใช้เหมือนกัน เนื่องจากระดับปริญญาเอกควรมีความเข้มข้นมากกว่าปริญญาโท ๓) ตรวจสอบความซ้ำซ้อนในหัวข้อ/รายละเอียดของแต่ละสัปดาห์ ๔) ทบทวนวิชา GRA902 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา แต่เนื้อหาในหัวข้อ/รายละเอียด ไม่เน้นเรื่องการเขียน ๕) ควรพิจารณาเพิ่มคำว่า “ฝึก” ในบางหัวข้อ/รายละเอียด **มติที่ประชุม** เห็นชอบร่างรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักการ และมอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการจัดทำรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้ประชุมและพิจารณาปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) มีความชัดเจน และมีรายละเอียดขึ้น
- ๒) รายวิชาที่ ๑ ควรเรียนเกี่ยวกับหลักการปูพื้นฐานก่อน
- ๓) ทั้ง ๓ รายวิชา วิชาละ ๓ หน่วยกิต แต่มีเนื้อหาในคำอธิบายรายวิชาไม่มาก (ไม่ถึง ๓ บรรทัด) ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เทียบกับมาตรฐานของหลักสูตร
- ๔) เนื้อหา กับจำนวนชั่วโมงไม่สัมพันธ์กัน
- ๕) ในรายวิชาที่ ๒ และ ๓ เนื้อหาเน้นหลักการ ควรเน้นฝึกทักษะ (Skills)
- ๖) ใน ๓ รายวิชา มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน ปรับเป็น ๒ รายวิชาก็เพียงพอ เน้นให้นักศึกษาอ่านเป็น เขียนได้ และเพิ่มความเข้มข้นให้ในระดับปริญญาเอก
- ๗) เพิ่ม Text and Academic paper ทางด้านวิชาการ
- ๘) เพิ่ม editing skill การแก้ไขทักษะด้วยตนเอง

**มติที่ประชุม** มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา และเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาก่อน เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

### **๖.๑ เกณฑ์มาตรฐานใหม่**

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา ประธานที่ประชุม กล่าวว่า มีเกณฑ์มาตรฐานใหม่ที่ต้องดำเนินการ เตรียมความพร้อม หลักสูตรต้องปรับให้เป็น OBE และให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำปฏิทิน Timeline ว่าจะมีแผนการดำเนินการอย่างไรบ้าง ในแต่ละส่วนเพิ่มเติม ซึ่งมีหลักสูตรอยู่ ๒-๓ หลักสูตร อาจพิจารณาว่าอยู่วงรอบแค่ไหน เพื่อมานำเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา มอบประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินการ

ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา เสนอว่า ผ่านไปช่วงหนึ่ง ดูเป้าหมายว่าบัณฑิตศึกษา ป.โท ป.เอก ตอนนี้เป้าหมายเท่าไร มีอยู่-รับได้เท่าไร ขาดอีกเท่าไร เพื่อให้เห็นภาพรวมว่า จะมีทิศทางใดในการเพิ่มเติมในส่วนนี้ อาจจะ ๒-๓ เดือน รวม ๑ ครั้ง

**มติที่ประชุม** มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำ Workshop กับหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้มีการกำหนดเป้าหมาย แสดงสถานะ Baseline ว่าตอนนี้

มีนักศึกษาอยู่เท่าไร ย้อนหลัง ๕ ปี งบประมาณที่หล่อเลี้ยงมีอะไรบ้าง แผนดำเนินการ ณ ปัจจุบัน ในปี ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการได้รับงบประมาณมาเท่าใด มีโครงการอะไรบ้าง ให้นำเสนอในรูปแบบ power point ภาพรวม และสิ่งที่จะดำเนินการใน In the future มีวางแผนไว้อะไรบ้าง ให้นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ บัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งถัดไป

ปิดการประชุม ๑๕.๐๐ น.



ดร.พรพรรณ ดอนพนัส

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม